

ปลา.แนะ กรธ.สกัดธุรกิจการเมือง

นายรามสิทธิ์นะเขว รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่าขอเรียกร้องให้กรธ.เฝ้าความคิดเห็นอย่างรอบด้านจริงใจและปรับปรุง ซึ่งมีหลายประเด็นไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองเช่นตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองปี 2550 มาตรา 99 ระบุให้ นายทะเบียนจัดสรรเวลาให้พรรคการเมืองได้แถลงผลงานของพรรคที่มี ส.ส. ปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่าสองครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ร่างฉบับใหม่ตัดออกไป โจทย์ใหญ่ที่ กรธ.ควรศึกษาคือทำอย่างไรไม่ให้พรรคการเมืองดำเนินการในลักษณะธุรกิจการเมืองเป็นเหมือนบริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ มีเจ้าแก้มสั่งการ (๒๕๕๓:๑๑)

กกต.กรุงเทพฯ ค้านผู้ตรวจฯ

นายชัยณรงค์ เทียนมงคล กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวกรณีที่ ทร.กำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทน กกต.จังหวัด ว่า กกต.จังหวัดยังคงทำหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอน ข้อกล่าวหาเรื่องทุจริต ถูกการเมืองแทรกแซงไม่เป็นความจริงแน่นอน เพราะการทุจริตเกิดที่ตัวผู้สมัคร การสืบสวนสอบสวน กกต.จังหวัดมีหลายขั้นตอน เป็นอิสระทุกขั้นตอน แถมยังไม่มีอำนาจให้ใบเหลือง-ใบแดงใคร อำนาจชี้ขาดอยู่ที่ กกต.กลาง แล้วอย่างนี้จะทุจริตได้อย่างไร

“ถามว่าตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทำงานแทน กกต.จังหวัด แค่จับสลากลงพื้นที่อื่นที่ไม่คุ้นเคยก็จบแล้ว การทำงานจริงไม่รู้พื้นที่ไม่คุ้นชินพื้นที่ ถามว่าจะทำงานได้อย่างไร สมมุติว่าบ้านผมอยู่ กทม. ให้ผมไปทำงานในพื้นที่เชียงใหม่ ผมก็ไปไม่ถูก ไม่คุ้นชิน และต่างจังหวัดถ้ามีเรื่องอิทธิพล ผู้สมัครเข้า

มาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ ถามว่าจะกล้าไปทำงานหรือไม่” นายชัยณรงค์กล่าว

(มติชน ๓ ม.ค.๖๐)

“รามเอส” คือแก้ ก.บ.พรรคการเมือง

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายรามเอส รัตนเศรษฐ
วอโรยและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค
ประชาธิปัตย์แถลงถึงว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองที่พรรคฯ ยืนยันว่ามีอีกหลาย
มาตราที่ยกมาให้ กกธ. รั้งความไม่สมบูรณ์ของ
กฎหมายที่ทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอและ
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สืบมาตรา 74
ที่ระบุว่าหากมีสมาชิกพรรคทุจริตร้องแจ้งให้ กกธ.
หักเงินที่จัดให้พรรคการเมืองส่งเข้ากองทุน ถ้าที่มา
ในแต่ละปีไม่เพียงพออยู่แล้ว หากหักเงินอีกจะผิดก
ฎการให้พรรคการเมือง จากเดิมที่กระบวนการบังคับ
คดีเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบยุติธรรม จึงควร
เขียนให้ชัดว่าถ้าผู้บริหารพรรคไม่ได้ปล่อยให้มีการ
ทุจริต จะไปหักเงินพรรคการเมืองไม่ได้ ส่วนมาตรา
75 ที่ระบุว่าเมื่อพรรคการเมืองได้รับมอบสนับสนุน
จาก กกธ. และกองทุนแล้ว พรรคจะใช้จ่ายเพื่อบริหาร
พรรคและจ้างบุคลากรพัฒนาพรรคมิได้ หากห้าม
จ้างผู้รับร่วมกับพรรคการเมืองแล้วจะพัฒนาพรรค
ให้เข้มแข็งได้อย่างไร

ไม้ออก "ยิ่งลักษณ์" ได้อานิสงส์

นายรามเมศ วัฒนะเชาวน์ โฆษกพรรคและคณะ
กรรมการดำเนินกิจกรรมพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่
านนี้จะเป็นการเอื้อประ โยชน์ให้จ้งโดยสามารถ
อุทธรณ์ใ้ผู้ถูกจำคุก จากเดิมจะ รือ มีขม นนดั้กฐน
ใหม่ และ ข้อเท็จจริงใหม่ในสาระ นันต์แห่งคดี นก
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ สักจน น.ส.ยิ่งลักษณ์
จนกว่า รือ สักจนกว่า จะ ได้สิทธิในการอุทธรณ์ที่
ใหม่ไม่จำเป็นต่อมีขม นนดั้กฐนใหม่หรือข้อเท็จจริง
ใหม่ที่ประเด็นนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกร
และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เคยหักหัวต่อ ครร.ไป
แล้วก่อนที่ รือ รัฐธรรมนูญจะผ่านการทำประชามติ
แต่ก็ไม่ได้รับการสนใจหรือแก้ไขจากผู้มีอำนาจ จน
ตอนนีได้ความชัดเจนแล้วจากศาลยุติธรรมว่า น.ส.
ยิ่งลักษณ์กับคดีจำนำข้าวและคดีอื่นๆ จะ ได้ประ โยชน์
ในการอุทธรณ์คดี ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ข้อใจเอื้อประ โยชน์เครือข่าย "ทักษิณ"

"ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างรอการบังคับใช้
ได้สร้างความสงสัยต่อสังคม มีสิ่งที่ลึกลับและอดีตที่
จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญ โดย นาย
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ร่างมาเพื่อเอื้อประ โยชน์
ให้กับคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่เป็นคำถามที่ถามมานาน
แต่ไม่เคยได้รับคำตอบ จนวันนี้ความจริงเริ่มปรากฏ
ชัดเจนว่า กระบวนการดำเนินคดีกับคุณยิ่งลักษณ์จะ
ได้รับประ โยชน์จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะ
ประกาศใช้ สามารถอุทธรณ์คดีได้ทันทีทั้งข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย" นายรามเมศกล่าว เมื่อถามว่า มองว่า
เรื่องนี้จะเกิดเป็นปัญหาในอนาคตอีกหรือไม่ นาย
รามเมศตอบว่า หากกฎหมายออกมาแล้วเป็นคุณกับ
จำเลย ผู้ที่จะวิจัยคืออำนาจตุลาการ แต่หลักโดยทั่วไป
จำเลยสามารถใช้ประ โยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ได้ เขาก็จะใช้ ในส่วนภาคตัดสินของตุลาการคงไม่มี
ปัญหาได้ แต่ประเด็นที่ต้องตอบปัญหาของประชาชน
และสังคมที่เคลือบแคลงใจถึง ท้ายที่สุดแล้ว คสร.
กรธ. ตามเอื้อประ โยชน์ให้กับองคคัพพของนายทักษิณ
หรือไม่ อย่างไร

'วิษณุ'เชื่อสนช.เลิกจ้อโรคแมป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีที่นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่าอาจเลื่อนการเลือกตั้ง ไปกลางปี 2561 ว่า หาก สนช.เป็นคนพูดก็ต้องถาม สนช. คงตอบอะไรไม่ได้ แต่คิดว่า สนช.คงไม่พูดอีกแล้ว เพราะเมื่อพูดก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เข้าใจว่านายสุรชัยพูดโยงเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำลังพิจารณา และรัฐบาลจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่ต่างคนต่างพูด

"แต่รัฐบาลเห็นตรงกันคือจะเดินตามโรคแมป ซึ่งหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาของแต่ละขั้นตอน โดยระยะเวลาอันมีกำหนดการเป็นไปตามกรอบของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเริ่มจากเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยทั้ง 10 ฉบับ จะต้องแล้วเสร็จภายใน 240 วัน จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หาก สนช.จะแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกับ กรธ. และอาจจะขยายเวลาไปได้อีก 1 เดือน เมื่อเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าฯ และพระราชวินิจฉัย ใน 90 วัน เมื่อประกาศใช้ก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง ซึ่งมีเวลา 5 เดือน แล้วแต่จะเลือกตั้งในเดือนใดก็ได้ โรคแมปคืออย่างนี้และก็ยังเป็นเช่นนี้" นายวิษณุกล่าว

ข้อใจ'กรธ.'ถก'กม.เลือกตั้ง'ซ้ำ

"เพียงแต่เมื่อหลายเดือนก่อนรัฐบาล

บอกว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นได้ในปี 2560 เพราะมองด้วยสมมุติฐานที่ว่าได้ทูลเกล้าฯร่างรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คิดว่าน่าจะได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯลงมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 แล้วประกาศใช้ต่อไป ถ้าเป็นอย่างนั้นการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นได้ในปี 2560 แต่บัดนี้เกิดกรณีในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทุกอย่างเลื่อนไป และจนถึงวันนี้ยังไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญลงมา เราจึงนับไม่ถูก ตอบไม่ถูก" นายวิษณุกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า สนช.ระบุว่าที่ต้องเลื่อนเลือกตั้งไปกลางปี 2561 เพราะมีกฎหมายต้องพิจารณามากกว่า 100 ฉบับ นายวิษณุกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศจะพิจารณากฎหมายให้มากขึ้น และกฎหมายในเชิงปฏิรูปก็ถึงเวลาที่จะนำมาพิจารณาในช่วงนี้ แต่การพิจารณากฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ สนช.จะต้องไปพิจารณาเวลาเอาเอง เพราะรัฐบาลเพิ่มจำนวน สนช.ให้แล้ว จากที่มีลาออกไปบ้าง ในโอกาสต่อไปก็คงจะแต่งตั้งเพิ่มเติม

นายวิษณุกล่าวว่า อยากให้ผู้สื่อข่าวไปตาม กรธ.ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เพราะ กรธ.ระบุว่ามี 2 ฉบับ เช่น ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ทำทำจะออกไม่ได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ แม้จะยังอยู่ใน 240 วัน แต่ก็ช้ากว่าที่วางไว้ จึงอยากให้ กรธ.อธิบาย เพราะวันนี้มีแต่พูดถึงปลายเหตุ ไม่พูดถึงต้นเหตุ

‘บึกตู่’ ลั่นลุย ‘ปฏิรูป-ปรองดอง’ ย้ำไม่มีเจตนายืดเวลาโรดแมป

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560 มีใจความตอนหนึ่งที่ขอน้อมนำมากล่าวย้ำกับพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่วนรวม ตลอดปี และตลอดไป ดังนี้ คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญู กตเวที มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ความฉลาดไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลาย ลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปประเทศนี้ ขอให้ชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ควระระลึกถึงและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขของทุกคนและลูกหลานไทยในภายภาคหน้า

“ปี 2560 เป็นปีแห่งการเตรียมการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และเพื่อให้ปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ การ

สร้างความปรองดองและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะแรก ได้ตั้งกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้นในการขับเคลื่อนมี 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2.คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 3.คณะกรรมการปรองดอง และ 4.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายทศกล่าวว่า สำหรับการเริ่มกระบวนการเลือกตั้ง เช่น การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนั้น จะต้องคำนึงถึงบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนในช่วงนี้ด้วย อันเกี่ยวเนื่องกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้คาดคิดหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า และด้วยขั้นตอนตามกระบวนการนิติบัญญัติต่างๆ แล้วก็ยังคงอยู่ในกรอบของโรดแมปที่ตนเห็นว่าทุกฝ่ายน่าจะยอมรับได้และเห็นด้วยที่จะลดระดับการตอบโต้ทางการเมืองลง

“รัฐบาลและ คสช.ไม่มีเหตุผลหรือเจตนาใดที่จะยืดระยะเวลาใดทั้งสิ้น เชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างดี อยากขอความร่วมมือส่วนน้อย กรุณาปรับทัศนคติและมีความเข้าใจร่วมกัน และเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว